

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)  
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายณรงค์ แก้วบัวดี	ประธานสภา อบต.แก่งเสี้ยน	ณรงค์ แก้วบัวดี
๒.	นายสมชาย พักทอง	นายก อบต.แก่งเสี้ยน	สมชาย พักทอง
๓.	นางสมบุรณ์ เงินบาท	รองประธานสภา อบต.แก่งเสี้ยน	สมบุรณ์ เงินบาท
๔.	นางบานเย็น รอดภัย	สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน หมู่ที่ ๔	บานเย็น รอดภัย
๕.	นายจรรย์ หนูขาว	สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน หมู่ที่ ๕	จรรย์ หนูขาว
๖.	นางวันเพ็ญ พุ่มจันทร์	สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน หมู่ที่ ๖	วันเพ็ญ พุ่มจันทร์
๗.	นายวิรัช จันทรัฐ	สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน หมู่ที่ ๗	วิรัช จันทรัฐ
๘.	นายสายัณห์ ชนะเลิศ	สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน หมู่ที่ ๗	สายัณห์ ชนะเลิศ
๙.	ส.ต.ท.เสน่ห์ คำดี	เลขานุการสภา อบต.แก่งเสี้ยน	เสน่ห์ คำดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายเล็ก วงสิงห์	รองนายก อบต.แก่งเสี้ยน	เล็ก วงสิงห์
๒.	นายเพชรรัตน์ ชนะเลิศ	รองนายก อบต.แก่งเสี้ยน	เพชรรัตน์ ชนะเลิศ
๓.	นางอำไพ ฤทธิ์คำรพ	เลขานุการนายก อบต.แก่งเสี้ยน	อำไพ ฤทธิ์คำรพ
๔.	นางสาวธัญลักษณ์ เต็มปฐมกุล	นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน	ธัญลักษณ์ เต็มปฐมกุล
๕.	นางศศิธร ใจโปร่ง	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แก่งเสี้ยน	ศศิธร ใจโปร่ง
๖.	นายพงศ์พัฒน์ ้วยวัฒน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	พงศ์พัฒน์ ้วยวัฒน์
๗.	น.ส.พรพันธ์ ธีรยุศรีพงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	พรพันธ์ ธีรยุศรีพงศ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน มาครบองค์ประชุมแล้ว นายณรงค์ แก้วบัวดี ตำแหน่ง ประธานสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน กล่าวเปิดประชุมฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

ขอต้อนรับและแนะนำตัว ข้าราชการใหม่ ที่โอนย้ายมาอยู่องค์การบริหารส่วน  
ตำบลแก่งเสี้ยน คือ นางอัมพร อนันตริยกุล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขอเชิญแนะนำตัวครับ

นางอัมพร อนันตริยกุล

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ดิฉันนางอัมพร อนันตริยกุล โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลบ่อพลอย มารับตำแหน่ง  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน จะ  
ปฏิบัติงานให้ดีที่สุดคะ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งเสี้ยน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน  
การประชุมได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และเลขานุการสภา ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภา  
ทุกท่านได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุม ไม่น้อยกว่า ๑ วันแล้ว ขอให้สมาชิกสภา  
ทุกท่าน ได้ช่วยกันตรวจสอบเพื่อจะแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำใดขอให้แจ้งที่ประชุม เพื่อจะได้  
ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ที่ประชุม

พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์  
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ประธานสภาฯ

สำหรับวันนี้ผู้บริหารไม่มีเรื่องอะไรจะแจ้งต่อที่ประชุม ขอผ่านไปวาระต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา

๔.๑ ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-  
๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกฯ กล่าวชี้แจงหลักการเหตุผลและความจำเป็นในการขอความ  
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ครับ

นายก อบต.

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ตามหลักการเหตุผลและ  
ความจำเป็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่  
๔/๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน รายละเอียดดังนี้

#### **หลักการ**

ตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  
ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ  
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนได้รับแจ้งปัญหาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก ในกรณีฉุกเฉินที่มีอายุฝนตกหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา เกิดเหตุสาธารณภัยน้ำป่าไหลหลากผ่านพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก ทำให้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยบ้านหนองจอก มีสภาพทรุดตัว เกิดชำรุดเสียหาย จากการสำรวจเบื้องต้นปรากฏว่าถนนเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าสู่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรของราษฎรและได้รับความเสียหายจริง ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กองช่างจึงดำเนินการสำรวจและประมาณการราคาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันมีลักษณะของโครงการที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตามกรอบแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ แผนงานการศึกษาหรือแผนงานสาธารณสุขหรือโครงการที่มีลักษณะใช้ประโยชน์เป็นองค์รวมมิได้เน้นเฉพาะการดำเนินการในสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ครุภัณฑ์ โครงการที่กำหนดเป้าหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยาเสพติด การสร้างรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สมรรถนะต่างๆ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประชาคมท้องถิ่นแบบประชาธิปไตยในระดับภาพรวมก็ได้ (ระดับตำบล ระดับชุมชนตำบล ระดับชุมชนเมือง ระดับชุมชนนคร และระดับจังหวัด) เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๖๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอื่นๆ ฯลฯ แต่เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการดังกล่าว ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของ อบต.แก่งเสี้ยน ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และจะต้องดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ รายละเอียด ดังนี้

(๑) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหนองจอก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน	๔๕๐,๐๐๐
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๔๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (สำนักปลัด)	๘,๐๐๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (สำนักปลัด)	๘,๐๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (สำนักปลัด)	๑๒,๐๐๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (สำนักปลัด)	๑๗,๒๐๐
รวม	จำนวน ๔ โครงการ	๔๕,๒๐๐

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๔๙๕,๒๐๐ บาท

โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

#### เหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จากเหตุสาธารณภัย และดำเนินการโครงการด้านการบริการชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันมีลักษณะของโครงการที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตามกรอบแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ แผนงานการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน จึงจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ สำหรับใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ต่อไป

## ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ซึ่งแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบครับ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภา ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

ประกอบด้วย

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๒๑๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัย โดยการนำเงินสำรองจ่ายซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก และหากเงินสำรองจ่ายมีไม่เพียงพอก็สามารถโอนงบประมาณรายการที่เหลือจ่ายหรือไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายไปเพิ่มจ่ายได้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย

<u>ประธานสภาฯ</u>	มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
<u>ที่ประชุม</u>	ไม่มี
<u>ประธานสภาฯ</u>	หากไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม .. ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นควรให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หรือไม่
<u>ที่ประชุม</u>	มีมติที่เป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ตามที่ผู้บริหารเสนอทุกโครงการ
<u>ประธานสภาฯ</u>	ลำดับต่อไป ให้ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป
<u>ที่ประชุม</u>	รับทราบ

#### ๔.๒ ญัตติการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกฯ กล่าวชี้แจงหลักการเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมทราบครับ

นายก อบต. เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสมชาย พักทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอยื่นญัตติเพื่อพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียด ดังนี้

#### หลักการ

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๓๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๕๑๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๐๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาาราคายางพาราตกต่ำ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๘๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทตรงจ่ายไปพลางก่อน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้รับแจ้งฐานะการเงินจากกองคลัง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ว่ามียอดเงินสะสม จำนวน ๔,๓๑๔,๓๑๔.๘๒ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์) และทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๒,๘๓๑,๒๔๒.๔๔ บาท (สิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์)

ซึ่งยอดเงินที่สามารถนำไปบริหารจัดการได้ จำนวน - ๑,๐๔๗,๒๐๘.๖๖ บาท (ติดลบ หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดบาทหกสิบหกสตางค์) โดยได้ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และจ่ายสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ วรรคท้าย ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ก่อนจะนำเงินสะสมตามจำนวน ๔,๓๑๔,๓๑๔.๘๒ บาท ไปบริหารจัดการนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้สำรองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีดังต่อไปนี้

๑. สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ออกจ่าย จำนวน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท
  ๒. สำรองบุคคลากร (ประมาณ ๓ เดือน) จำนวน ๑,๙๐๐,๙๘๐ บาท
  ๓. สำรองจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ ๓ เดือน) จำนวน ๑,๕๙๖,๙๐๐ บาท
  ๔. สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐ % จำนวน ๑๑๖,๓๕๖.๕๒ บาท
- รวมจำนวนเงินที่ต้องสำรองทั้งสิ้นจำนวน ๕,๕๙๔,๒๓๖.๕๒ บาท ดังนั้น ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้บริหารจัดการได้ จำนวน - ๑,๐๔๗,๒๐๘.๖๖ บาท (ติดลบ หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดบาทหกสิบหกสตางค์)

#### เหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้รับแจ้งปัญหาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จากการประชาคมหมู่บ้านผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ อบต.ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน จากความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้านการขาดแคลนน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค รวมทั้งด้านเส้นทางคมนาคมที่ขรุขระทรุดโทรมไม่มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เป็นการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับชุมชนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.แก่งเสี้ยน ผู้บริหารจึงนำโครงการดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ดังต่อไปนี้

**กองช่าง** ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

#### **หมู่ที่ ๖ ต.แก่งเสี้ยน**

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเข้มทอง หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยพงษ์ศักดิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๑๗,๕๐๐ บาท

**วัตถุประสงค์** เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน จากความเดือดร้อนของประชาชนด้านเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยในการสัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตลอดจนจนไม่ได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

#### **หมู่ที่ ๗ ต.แก่งเสี้ยน**

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสาวบุญยุนุชรอดสิน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝัगत่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๔ ท่อน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท

**วัตถุประสงค์** เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน จากความเดือดร้อนของประชาชนด้านเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยในการสัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตลอดจนจนไม่ได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

**รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ งบประมาณที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ๘๔๐,๕๐๐ บาท**

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบครับ

เลขานุการฯ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด



(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

#### ประกอบกับ

๑) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้

๑.๑ รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกระทรวงการคลังกรณีขอยกเว้นการดำเนินการด้านการพัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป โดยควรกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ภายในระยะเวลา ๔ เดือน นับแต่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

๑.๒ ให้กระทรวงการคลังพิจารณากำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบวงเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้โดยไม่รวมเงินสำรองต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ความสำคัญกับโครงการที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่และการดำเนินนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนโดยใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น

๑.๓ มอบหมายให้รองนายก (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินการกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสัดส่วนการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณสำหรับการซ่อมบำรุงถนนในท้องถิ่นและสำหรับการสร้างถนนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ภาวะ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถ่ายโอนภารกิจ (เช่น ภาระค่าไฟฟ้าที่ติดตั้งบริเวณถนนที่รับโอนมาจากกรมทางหลวงชนบท) เป็นต้น

๒. กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีเงินสะสมหลังจากที่ได้สำรองเป็นรายจ่ายที่จำเป็นไว้แล้วเพียงพอที่จะนำไปใช้จ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบัน จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔ ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

๒.๑.๑ ในการใช้จ่ายเงินสะสม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาก่อนว่า เจตนารมณ์ของการกำหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง พร้อมทั้งจะรับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือนำไปใช้เพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑.๒ ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๒.๑.๒.๑ ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วนำไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้อำนาจการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ได้

๒.๑.๒.๒ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ วรรคท้ายที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะนำเงินสะสมตาม

จำนวน ในข้อ ๒.๑.๒.๑ ไปใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสำรองเงินสะสมไว้เพื่อใช้  
จ่ายกรณีดังต่อไปนี้

(๑) สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคำนวณ  
จากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น ประมาณหกเดือน

(๒) สำรองจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน  
เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่  
เพียงพอ หรือได้รับการจัดสรรล่าช้า ประมาณสามเดือน

(๓) สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสำรองไว้ประมาณ  
ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังรายการตามข้อ ๒.๑.๒๑ , ข้อ ๒.๑.๒.๒ (๑)  
และ (๒)

๒.๑.๓ กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้

๒.๑.๓.๑ โครงการที่ดำเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อ  
ประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์  
หรือฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น

๒.๑.๓.๒ โครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการต้องอยู่  
ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม  
กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำขึ้น  
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน

๒.๑.๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไป  
ใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้  
ความสำคัญกับโครงการ ดังนี้

(๑) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้าง  
ถนน ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา

(๒) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  
บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน  
ทำฝายน้ำล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้ำใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง

(๓) การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีการ  
ปรับปรุงตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาด  
ในท้องถิ่น

(๕) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัด  
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ  
ได้รับบริการขั้นพื้นฐานด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการฝึก  
อาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ

(๖) ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถาน  
ศึกษา สนามเด็กเล่น สร้างปัญหาการเรียนรู้ของเด็ก

(๗) ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง  
ตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน

(๘) ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว

(๙) การจัดให้มีการบำรุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๑๐) ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

อนึ่ง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๕๑๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๒ กรณีการสำรองเงินสะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประมาณ ๖ เดือน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า มีรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงพอ และคาดว่าจะสามารถใช้จ่ายเงินกรณีดังกล่าวได้ถึงสิ้นปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถพิจารณาสำรองเงินเดือนได้ตามฐานะการคลัง

๓) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๐๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน

ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท สามารถใช้วิธีสอบราคา และให้ก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ส่วนกรณีที่มีวงเงินเกิน ๒ ล้านบาทขึ้นไป ให้จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการปกติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ภายหลังจากพ้นวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งยังสามารถดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วยการจัดทำโครงการที่ใช้จ่ายพาราได้ต่อเนื่อง เพียงแต่ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการปกติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๓ การใช้จ่ายเงินสะสมตาม ข้อ ๑ และข้อ ๒ เพื่อดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแหล่งน้ำ การก่อสร้างหรือปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย การก่อสร้างปรับปรุงสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือโครงการอื่นๆ ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายพาราเป็นส่วนประกอบของโครงการด้วย

ข้อ ๔ การกันเงินสะสมเหลือจ่ายก่อนการใช้จ่ายแล้วแต่การพิจารณาของ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะพิจารณากันไว้ในจำนวนเท่าใดก็ได้

๔) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว  
๑๑๘๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม  
รองจ่ายไปพลางก่อน

ข้อ ๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

๑.๒ กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ  
บริหาร อาจขอทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ๔ และข้อ ๘๘ ประกอบคำสั่ง  
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การมอบอำนาจ  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน เพื่อนำเงินสะสมรองจ่ายไปพลางก่อน

ข้อ ๒ ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริมนม

๒.๓ กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะ  
นำมาจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริมนมของสถานศึกษาในสังกัดองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการ  
จังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ๔  
และข้อ ๘๘ ประกอบคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม  
๒๕๔๘ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน เพื่อนำเงินสะสม  
รองจ่ายไปพลางก่อน อาจขอทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ๔ และข้อ ๘๘  
ประกอบคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง  
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน เพื่อนำเงินสะสมรองจ่าย  
ไปพลางก่อน

นายก อบต.

ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น  
ตามเอกสาร ๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๕๑๒ ลง  
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้เงินสะสมของ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็ง  
ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๒ กรณีการสำรองเงินสะสม ตามหนังสือ  
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประมาณ ๖ เดือน หากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
พิจารณาแล้วเห็นว่า มีรายรับขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงพอ และคาดว่า  
สามารถใช้จ่ายเงินกรณีดังกล่าวได้ถึงสิ้นปีงบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็  
สามารถพิจารณาสำรองเงินเดือนได้ตามฐานะการคลัง

กระผมเห็นว่า อบต. สามารถนำมาถือปฏิบัติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความ  
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบโดยเร่งด่วน จากการประชุมหมู่บ้านผ่าน  
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจาก ได้รับแจ้งฐานะการเงินจาก

กองคลัง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ว่ามียอดเงินสะสม จำนวน ๔,๓๑๔,๓๑๔.๘๒ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์) และทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๒,๘๓๑,๒๔๒.๔๔ บาท (สิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์) โดยได้ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และจ่ายสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ ก่อนจะนำเงินสะสมตามจำนวน ๔,๓๑๔,๓๑๔.๘๒ บาท ไปบริหารจัดการนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้สำรองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีดังต่อไปนี้

๑. สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ออกจ่าย จำนวน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท
๒. สำรองงบบุคลากร (ประมาณ ๑ เดือน) จำนวน ๖๓๓,๖๖๐ บาท
๓. สำรองจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ ๑ เดือน) จำนวน ๕๓๒,๓๐๐ บาท
๔. สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐ % จำนวน ๑๑๖,๘๓๕.๔๙ บาท

รวมจำนวนเงินที่ต้องสำรองทั้งสิ้นจำนวน ๓,๒๖๒,๗๙๕.๔๙ บาท ดังนั้น ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้บริหารจัดการได้ จำนวน ๑,๐๕๑,๕๑๙.๓๓ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์) ในกรณีนี้ กระผมพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนมีรายรับเพียงพอ และคาดว่าจะสามารถใช้จ่ายเงินกรณีดังกล่าวได้ถึงสิ้นปีงบประมาณ จึงพิจารณาสำรองเงินเดือนได้ตามฐานะการคลัง ตามรายละเอียดข้างต้น

อีกทั้ง การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม บำบัดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น กระผมจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับดำเนินงานตามโครงการที่กระผมเสนอมา รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาครับ

ที่ประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกันพิจารณารายละเอียดตามเอกสารด้วยความละเอียดรอบคอบ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

หากไม่มีท่านใดซักถาม หรือเสนอเพิ่มเติม .. ขอมติที่ประชุมสภาฯ ด้วยครับว่า เห็นควร อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามโครงการที่ผู้บริหารเสนอหรือไม่ โดยให้ที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันพิจารณาที่ละโครงการตามลำดับ ดังนี้

**กองช่าง** ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเข้มทอง หมู่ที่ ๖ บ้าน  
ตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ  
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ  
อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๗๘,๐๐๐ บาท

ขอมติที่ประชุมสภาฯ ด้วยครับ ว่าเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม  
โครงการดังกล่าว หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติที่เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเข้มทอง หมู่ที่ ๖ บ้านตรอก  
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เท  
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.  
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๗๘,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยพงษ์ศักดิ์ หมู่ที่ ๖  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียด  
ของ อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๑๗,๕๐๐  
บาท

ขอมติที่ประชุมสภาฯ ด้วยครับ ว่าเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม  
โครงการดังกล่าวหรือไม่

ที่ประชุม

มีมติที่เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยพงษ์ศักดิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านตรอก  
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เท  
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.  
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๑๗,๕๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสาวบุญยง  
รอดสิน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อ คสล.  
ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๔ ท่อน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.  
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท

ขอมติที่ประชุมสภาฯ ด้วยครับ ว่าเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตาม  
โครงการดังกล่าวหรือไม่

ที่ประชุม

มีมติที่เป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสาวบุญยง รอดสิน  
หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเสี้ยน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด Ø

๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๔ ท่อน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๕๕,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๑ ดังกล่าวแล้ว ขอให้ผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายก อบต. รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดจะเสนอ กระผมขอปิดการประชุม

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ส.ต.ท. เสน่ห์ คำดี ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(เสน่ห์ คำดี)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

(ลงชื่อ) ณรงค์ แก้วบัวดี ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายณรงค์ แก้วบัวดี)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน